

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 120/BC-HĐND

Khánh Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán NSNN năm 2022; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Kinh tế- xã hội được Thường trực HĐND huyện phân công thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021, xây dựng dự toán NSNN năm 2022; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022 của UBND huyện trình kỳ họp. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021, xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2021.

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021.

Qua thẩm tra báo cáo số 98/BC-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện trình kỳ họp. Ban Kinh tế - Xã hội, thống nhất với nội dung nhận định đánh giá và những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và các giải pháp điều hành thu chi ngân sách của UBND huyện nêu trong Báo cáo trình kỳ họp. Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng dịch bệnh CoVid -19, nhưng kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện vẫn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (thu ngân sách trên địa bàn ước vượt 38% dự toán HĐND huyện giao đầu năm; tăng 15% so với cùng kỳ, có 07/09 khoản thu đạt và vượt kế hoạch). Tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện cả năm vượt 48% dự toán HĐND giao và bằng 92% so cùng kỳ. Như vậy, là đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan quản lý tài chính đã chủ động đề xuất các giải pháp để UBND huyện chỉ đạo điều hành về quản lý thu, chi, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường chống thất thu, chống gian lận thuế và khai thác tăng thêm nguồn thu mới cho ngân sách; UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp trong công tác thu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chi ngân sách huyện đã đề ra. Đây là cơ sở, là tiền đề hết sức quan trọng để xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

2. Xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách năm 2022.

Ban Kinh tế-Xã hội thống nhất với mục tiêu, nguyên tắc, định mức và nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách và giải pháp điều hành ngân sách năm 2022 do UBND huyện trình kỳ họp. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 được xây dựng trên cơ sở dự toán UBND tỉnh giao và trên cơ sở cân đối với nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng và số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh để phân bổ cho các lĩnh vực chi đầu tư và chi thường xuyên. Dự toán thu

ngân sách năm 2022 đã bao quát được các nguồn thu, phù hợp với khả năng thu của huyện, gắn nguồn thu với nhiệm vụ chi và khả năng quản lý điều hành ngân sách của từng cơ quan đơn vị. Dự toán chi ngân sách năm 2022 đã ưu tiên bố trí kinh phí cho các lĩnh vực quan trọng, đảm bảo cho các nhiệm vụ chi đầu tư, chi thường xuyên và các khoản chi đảm bảo an sinh xã hội.

Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 phù hợp với định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và tình hình thực tế của địa phương. Đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ chi và khả năng cân đối ngân sách huyện, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội.

3. Kiến nghị đề xuất:

Để đạt được nhiệm vụ ngân sách năm 2022 đề nghị UBND huyện quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu NSNN trên địa bàn huyện ngay từ những tháng đầu của năm 2022. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý và điều hành thu, chi NSNN theo Luật Ngân sách hiện hành. Phân bổ NSNN hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn; Phối hợp với các cơ quan chức năng như Thuế, Kho bạc tăng cường các biện pháp quản lý các nguồn thu trên địa bàn huyện.

- Trong điều hành ngân sách cân cân đối ngân sách, khi có nhu cầu tăng chi thì phải có giải pháp tích cực để đảm bảo tăng thu tương ứng; Thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng ngân sách chịu trách nhiệm điều hành chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức được giao, phải triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách theo dự toán, hạn chế chi bổ sung ngân sách ngoài dự toán đã được thông qua; chi bổ sung ngân sách cho các nhiệm vụ chi cấp bách, khắc phục thiên tai, phục vụ đảm bảo an sinh xã hội...

Trên đây là báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2022; phương án phân bổ ngân sách năm 2022. Ban Kinh tế-Xã hội đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND & UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- L/Đ VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Thân Thị Kim Quy